



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สายงานวิชาการสหกรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เห็นชอบแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ราย พร้อมชื่อเค้าโครงผลงาน สักส่วนของผลงานในส่วนตัวตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน มาเพื่อทราบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงาน และข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘)

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีข้อทักท้วงให้ดำเนินการเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	ตำแหน่ง ทางการ บริหาร	รายชื่อ/สังกัดผู้ได้รับคัดเลือก				ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
					ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	สังกัด		
๑	๔๔๔	นักวิชาการ สหกรณ์ ชำนาญการ พิเศษ	กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ นอภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ ด้านการเงินและร้านค้า	-	นางสาวณปภัช พิทักษ์ธฤติกุล	นักวิชาการ สหกรณ์ ชำนาญการ	๘๗๒	กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นนทบุรี	๑. เรื่อง ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกรวย จำกัด สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๗๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นายอภิเศรษฐ์ บุรณ์ชนะ ๒. เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่ม เอส คิว ไอ จำกัด สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๗๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นายประเมศร์ โสมินทุ	เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์นอภาค การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ตามเกณฑ์การประเมิน ความเข้มแข็งสหกรณ์
๒	๓๔๖๒	นักวิชาการ สหกรณ์ ชำนาญการ พิเศษ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปัตตานี	ผอ.กลุ่ม	นางจินดา เกตุเรน	นักวิชาการ สหกรณ์ ชำนาญการ	๓๔๗๔	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ (อำเภอยะหริ่ง มายอ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปัตตานี	๑. เรื่อง การแนะนำส่งเสริมแนวทาง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตร เครือข่ายพะเย-แกะ ปัตตานี จำกัด) สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นางสาวพินิจนันท์ มณีโรจน์ ๒. เรื่อง แนะนำส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจ (สหกรณ์การเกษตร ทุ่งยางแดง จำกัด) สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นายนิหมาน มะแซ	เรื่อง การแนะนำ ส่งเสริม การเพิ่มศักยภาพในการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัด ปัตตานี